

ชง ‘ธีรัช’ บังพู่ฯ กยกท.คนใหม่

การันตีคุณสมบัติโปร่งใส/เข้มซ้อย่างใหม่ให้คนละ 450 กก.

จ่อชง ครม.เสนอชื่อ “ธีรัช สุขสะอาด” เป็นผู้ว่าการการยางฯ ตาม พ.ร.บ.คนแรก หลัง “เลิศวิโรจน์” ประธานสรรหาฯ ถูกร้องชื่อ ป.ป.ช.ล้างมลทินการันตีคุณสมบัติโปร่งใส ด้าน 2 ตัวแทนเกษตรกรในบอร์ดการยางฯ ยี้ม! หากผลงานไม่เข้าตาพร้อมเสนอคัดสรรรอบใหม่ “ธีรัช” ยันพร้อมทำงานทันที ขณะ กยกท. เตรียมเคาะโมเดลรับซ้อย่าง 1 แสนตันใหม่ ให้รายละเอียด 450 กก.ในราคาตลาด ดีเดย์ 1 พ.ค.

นายสังเวียน ทวดห้อย คณะกรรมการ (บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทย (กยกท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงผลการประชุมบอร์ด (24 ก.พ. 59) ว่า นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยกท.) ได้นำรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว โดยจากผู้สมัคร 6 ราย คัดเหลือ 2 ราย เพื่อสัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์ ล่าสุดจากคณะกรรมการได้นำเสนอชื่อ นายธีรัช สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ต่อที่ประชุมบอร์ด กยกท.ชุดใหญ่ โดยเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารและขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว (ขั้นตอนต่อไปต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ)

อย่างไรก็ดี ตนและบอร์ดหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตถึงประวัติ นายธีรัช ถึงความไม่โปร่งใสในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด โดยทางนายเลิศวิโรจน์ ได้นำเอกสารยืนยันคำชี้แจงถึง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ทางคณะกรรมการพิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนออกฉันท 8 เสียง กรณีข้อกล่าวหานายธีรัช กับพวกดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงอาคารทรงไทย สำนักงาน

ตลาดสาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้มีมติยกคำร้องข้อกล่าวหา และให้ถือว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลให้ตกไป

นายสังเวียน กล่าวอีกว่า ไม่ได้คาดหวังในตัวผู้ว่าการ กยกท.คนใหม่มากนัก เนื่องจากตำแหน่งผู้ว่าการในบอร์ดเป็นแค่เลขานุการ ขอให้บริหารองค์กรให้ไม่มีปัญหาก็คพอ ส่วนปัญหายางพารา ขับเคลื่อนโดยบอร์ดและตัวแทนเกษตรกรที่นั่งในบอร์ดก็มีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี ทั้งนี้จะให้เวลาผู้ว่าการ กยกท.คนใหม่ประสานงานและบริหารองค์กร 3 เดือน หากประเมินผลงานผ่านจะต่ออายุงานให้อีก 6 เดือน แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะเสนอให้มีการคัดสรรผู้ว่าการคนใหม่ทันที

ด้านนายธีรัช สุขสะอาด ว่าที่ผู้ว่าการ กยกท.คนแรก ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 กล่าวสั้นๆ ว่า พร้อมที่จะทำงาน แต่ก็ต้องอาศัยทีมของพนักงาน กยกท.ทุกคน ใ่ย่างไรก็ตามต้องรอให้ขั้นตอนต่างๆ ของการเข้ารับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยก่อนพร้อมที่จะเดินทางตามวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอไว้ทันที

ขณะที่นายทวีศักดิ์ คงยิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์ กยกท. รายงานที่ประชุมถึงแนวทางการทบทวนโครงการรับซ้อย่างพาราราคานำตลาดเป้าหมาย 1 แสนตันของรัฐบาลใหม่ ในอีก 2 เดือนข้างหน้า (โครงการยางจะ

> **ผลการดำเนินงาน**จ่ายเงินชวสวนยาง 1,500 บาท/ไร่ไม่เกิน 15 ไร่ ในโครงการสร้างความเข้มแข็ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
	รับรองสิทธิ์	ยังไม่ได้การรับรอง	ข้อมูลได้รับจาก กยท.	โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว
เจ้าของสวน	*310,760	*54,373	270,067	269,498
คนกรีดยาง			260,030	257,101

หมายเหตุ : *APP 1500 ของกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้แยกเจ้าของสวน/คนกรีดยาง

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม



ปิดฤดูกรีต วันที่ 29 ก.พ.59) โดยในการเปิดกรีตยางรอบใหม่ตั้งแต่ประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จะเพิ่มโควตาให้เกษตรกรแต่ละรายจาก 150 กิโลกรัม เป็น 450 กิโลกรัม แต่จะซื้อในราคาตลาด ไม่ใช่การประกันราคา 45 บาทต่อกิโลกรัม (ยางแผ่นดิบชั้น3)

ส่วนปัญหาการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เพื่อใช้สิทธิ์ร่วมโครงการยอมรับว่าขั้นตอนยุ่งยาก เนื่องจากบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นรายครัวเรือน แต่การขึ้นทะเบียนของ กยท. เป็นรายบุคคล อีกทั้งยังต้องระมัดระวังเนื่องจากทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดึงว่าการจ่ายเงินในโครงการช่วยเหลือชาวนา ในฤดูกาลผลิต ปี2557/2558 พบมีการสวมสิทธิ์เกษตรกรกว่า 30% จึงทำให้

โครงการสร้างความเข้มแข็ง จ่ายเงิน 1.5 พันบาท ทั้งคนกรีดยาง/เจ้าของสวน ไม่เกิน 15 ไร่ จึงต้องมีความรอบคอบและรัดกุมจึงทำให้มีความล่าช้า (ดูตารางประกอบ)

อนึ่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการรับซื้อยางพาราของรัฐบาลมีเกษตรกรเข้าร่วม 2.5 หมื่นราย คิดเป็นปริมาณยางกว่า 3 พันตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 29 ก.พ. - 2 มี.ค. 59 น. 5 (2)



เบิร์ต อายิว

นคราพิพัฒน์

👁️ 👁️ แนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 โดยอาศัยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการส่งเสริมการทำกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีทั้งหมด 882 ศูนย์ สนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันดำเนินการเพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งต้นทุนจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ เครื่องมืออุปกรณ์ทำการเกษตร ฯลฯ กำลังถูกผลักดันอย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการแก้ปัญหาของภาคการเกษตร และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก แม้โจทย์ที่กำลังแก้จะไม่เห็น แต่ก็ทำทนายและคุ้มค่าที่จะวางเดิมพัน

👁️ 👁️ จึงต้องจับตาดูว่า การทำการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งจากนี้ไปหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและภาคประชาชน กับภาคเอกชน จะรวมพลัง 3 ฝ่ายร่วมทำงานตามแนวทางประชารัฐ ตั้งแต่การผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต การบริหารจัดการการผลิต พร้อมเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยนำรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมาใช้ จะไปได้ฉลุยหรือติดหล่ม ถ้าสำเร็จนอกจากจะพลิกโฉมหน้าการทำกรเกษตรไทยจากแบบเดิม ๆ เป็นรูปแบบใหม่แล้ว ยังพลิกอนาคตประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในระยะยาวด้วย

👁️ 👁️ วางเว้นผู้บริหารสูงสุดมานาน เหมือนกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระอีกหลายแห่ง ล่าสุด บอร์ดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ เป็นประธานไฟเขียวตามข้อเสนอของคณะกรรมการเลือกสรร เตรียมขงรายชื่อ **สุระชัย เอี้ยววิรสกุล** อดีตบีบีเอส บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด บริษัทลูกของกรมธนารักษ์ นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการ ขสมก.คนใหม่ โครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีที่เพิ่งแล้วแต่ยังคงเดินหน้าได้ชะงะที่ เพราะคนกรุงเทพฯ ปริมาณลด รจนหนังสือแห้งแล้ว ส่วนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คณะกรรมการสรรหา มีมติเสนอชื่อ **ธีรชัย สุขสะอาด** อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงมหาดไทย นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการคนใหม่ ดูแลอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ

👁️ 👁️ ที่ประชุม ครม.เมื่อ 23 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา แต่งตั้งรองประธานและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดังนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธาน ส่วนกรรมการอื่นประกอบด้วย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ นายสุวิทย์ ไรจนวนิชย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ นางฤชกร สิริโยธิน ผู้แทนแบงก์ชาติ และนายสมคิด พรหมเจริญ นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นางปัทมาวดี โพชนุกูล นายวัชร ฉัตรวิริยะ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว และนายวัฒนา ธรรมศิริ

สภย.สงขลา เขต 2 และเกษตรกรชาวสวนยาง เร่ง แจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางวันนี้วันสุดท้าย 29 ก.พ. 2559



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
เปิด...รับแจ้งสิทธิเข้าร่วม โครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง”
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต/ปรับปรุงคุณภาพพลาพลา/ค่าครองชีพ

สนับสนุน 1,500 บาท/ไร่ >>> ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน >>> 1 ครัวเรือน 1 สิทธิ!!!

คุณสมบัติเกษตรกร : ● เป็นเจ้าของสวนยาง หรือพุ่มา ตามทะเบียนเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมการเกษตร 0 2557/2558 (8.5 แสนครัวเรือน)
● เป็นคนหรือยาง ของเจ้าของสวนยางที่ได้รับสิทธิ และต้อง
ขึ้นทะเบียนกับ กษท. ทุกคน

แจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ - 29 ก.พ. 59
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ทำการกรมยางแห่งประเทศไทยในสาขา
www.rubber.co.th

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลาเขต 2 และเกษตรกร
ชาวสวนยาง เร่งแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางวันนี้วัน
สุดท้าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

นายวิทยา ชะโนวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สงขลา เขต 2 ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการและหลักการแนวทางวิธีการจ่ายเงิน ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 850,000 ครัวเรือน ให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15
ไร่ต่อครัวเรือน (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ) ซึ่งเริ่มจ่ายเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดสงขลาเขต 2 เดิม ขอแจ้งให้เกษตรกรที่ยังไม่แจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ให้รีบ
ดำเนินการภายในวันนี้ (29 ก.พ.59) ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ โดย
เกษตรกรสามารถแจ้งสิทธิเข้าร่วมโครงการตามสถานที่ดังต่อไปนี้ เกษตรกรพื้นที่อำเภอจะนะ
แจ้งที่ สภย.อำเภอจะนะ โทร.0-7420-7064 เกษตรกรพื้นที่อำเภอนาทวี แจ้งที่ สภย.อำเภอนา
ทวี โทร.0-7437-1557 เกษตรกรพื้นที่อำเภอเทพา แจ้งที่ สภย.อำเภอเทพา โทร.0-7437-
6289 เกษตรกรพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย แจ้งที่ สภย.อำเภอสะบ้าย้อย โทร.0-7437-7201

สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กรณีคนกรีดเอง
ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารที่ดินฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตร
ประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางที่ออกโดย กยท. กรณีจ้างกรีด ได้แก่ สำเนาบัตร
ประชาชนคนกรีด สำเนาทะเบียนบ้านคนกรีด บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางคน
กรีดที่ออกโดย กยท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สติดา พฤกษ์อุดม ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขย



นางณพรัตน์ วิจิตชลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า งานวิจัยเรื่องถนนยางแอสฟัลต์ผสมยางธรรมชาติ นั้นดำเนินการมาแล้วมากกว่า 50 ปี โดยในปี 2500 มีการลาดถนนผสมยางพาราเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

แต่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการ และตัวเลขทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนว่า ถนนมีคุณสมบัติดีขึ้นอย่างไรบ้าง รู้แค่ว่ามี

ใช้ยางพาราแปรรูปเพื่อใช้ลาดถนนคุ้มค่ากว่า



ถนนผสมยางพารา

ทางออก ทางเลือก ธุรกิจยางพาราไทย

ความเหนียวขึ้น แข็งแรงขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งในปี 2542 ราคายางพาราตกต่ำ อยู่ที่กิโลกรัมละ 17 บาท จึงมีการรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่ จึงเป็นที่มาของการทำวิจัยเชิงลึกในห้องทดลอง เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมของยางพาราที่จะผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ลาดถนน

และผลการวิจัยพบว่า ส่วนผสมยางพาราร้อยละ 5 ของยางแอสฟัลต์หรือยางมะตอย จะทำให้ผิวถนนมีความแข็งแรง ทนต่อความร้อน และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งยังคืนตัวกลับคืนขึ้นอีกด้วย

ต่อมาในปี 2545 ศูนย์วิจัยยางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับกรมทางหลวงทดลองนำมาลาดถนนที่ใช้กันทั่วไปบริเวณหน้าศูนย์วิจัยฯ พร้อมทั้งนำไปทำถนนในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ปรากฏว่า ถนน



โรงงานผลิต



พบว่าคงทนกว่ายางมะตอย

ที่มีส่วนผสมของยางพารา มีความทนกว่าถนนยางมะตอยทั่วไปประมาณ 3 เท่า ต่อมาในปี 2556 กรมทางหลวง จึงได้ออกคุณลักษณะ (สเปก) ถนนยางมะตอยผสมยางพาราขึ้น และในปี 2558 ที่ผ่านมา ทางสำนักงบประมาณ ได้ออกราคากลางมาเป็นราคากลางเฉพาะผิวทางมาตรฐาน 5 เซนติเมตร ในราคาตารางเมตรละ 380 บาท

“การผสมครั้งแรกเครื่องมือเรายังไม่ทันสมัยใช้ถังข้างขึ้นในการผสมก่อน เพราะง่ายกว่าข้างแห้ง ในปริมาณร้อยละ 5 ของ

ปริมาณการใช้ยางมะตอย แต่การใช้ถังข้างขึ้นนั้นถ้าทำในปริมาณมากทำให้เกิดแรงดัน หากทำในเชิงพาณิชย์อาจจะไม่สะดวก จึงได้มีการวิจัยต่อยอดในปี 2548 โดยใช้ยางแห้ง เช่น ยางแผ่น เป็นต้น ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ โดยเอามาบดผสมกับยางมะตอยก่อนในอัตราส่วน 50:50 เป็นหัวเชื้อ จากนั้นค่อยนำไปค้มนกับยางมะตอยจนละลายให้เหลือสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณยางมะตอย” ผอ.ณพรัตน์ กล่าว

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การใช้งานใน

เวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อผลิตเครื่องต้นแบบสำหรับการผสมยางแห้งขึ้นมา โดยได้นำไปใช้จริงในปี 2553 รวมทั้งยังมีการนำผลงานไปเสนอในต่างประเทศ ซึ่งก็ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการในเชิงพาณิชย์

และล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางพารา 8 ประเทศ คือ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา จีน เวียดนาม และศรีลังกา เกี่ยวกับการทำถนนยางมะตอยผสมยางพารา ซึ่งทุกประเทศเห็นด้วยที่จะให้มีกำหนดมาตรฐานกลาง และสนับสนุนการทำถนนยางมะตอยผสมยางพารา เพราะจะช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการยางพารา ซึ่งจะทำให้ปริมาณยางพาราในตลาดได้รับการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

“หากประเทศไทยทำถนนยางพารา



ถนนลาดยางพารา

ประเทศเดียว ปริมาณยางก็จะหายไปจากตลาดไม่มากนัก แต่ถ้าทุกประเทศในอาเซียน รวมทั้งประเทศจีนกำหนดสเปกมาตรฐานในการทำถนนว่า จะต้องเป็นถนนผสมยางพาราด้วยแล้ว ปริมาณยางจำนวนมากจะถูกนำมาใช้เพื่อการนี้ ซึ่งจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ทาง กยท.ยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำถนนยางพาราให้กับประเทศที่สนใจฟรีอีกด้วย” ผอ.กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. กล่าว.

มอง
รอบทิศ
กระชับมิตรชุมชน

พบกับทุกวันเสาร์ ทาง
เวลา 19.10 -19.15 น.



หรือรับชมผ่าน www.facebook.com/baacthailcom



ชุมนุมสหกรณ์กองทุน สวนยางสตูล จำกัด จ.สตูล

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด เกิดจากการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชาวสวนยางในจังหวัดสตูล เพื่อรวบรวมผลผลิตและจัดจำหน่ายยางพาราครบวงจร แต่เมื่อยางมีราคาที่ตกต่ำลง ชุมชนสหกรณ์แห่งนี้จึงมีการตัดสินใจร่วมกัน ในการนำยางพารามาแปรรูปเป็นยางแผ่นปูพื้นสนามกีฬา โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานและจัดหาเครื่องจักร รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

นายจิระพงษ์ เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล กล่าวว่า การทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัดสตูล โดยชุมนุมสหกรณ์จะรับซื้อน้ำยางมาทำเป็นยางแผ่นและยางอัดก้อนส่งขาย ที่ผ่านมาช่วงไหนขาดแคลนเงินหมุนเวียนในการรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกร ก็จะมาขอกู้กับทาง ธ.ก.ส. สำหรับในส่วน of โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ธ.ก.ส. ก็มีหน้าที่วิเคราะห์การให้สินเชื่อ หลังจาก that โครงการผ่านการเห็นชอบในระดับจังหวัดมาแล้ว

การสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา คือการมูลค่าให้กับผลผลิตยางพารา คือการปรับตัว ปรับวิธีคิด ของชาวสวนยางในจังหวัดสตูล ทำให้วันนี้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด คือเครือข่ายของเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดสตูล ที่พร้อมจะเติบโตเป็น SME เกษตร ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้



media support by
W3N ทีวี

รัสเซียเตรียมซื้อยางพารา 8 หมื่นตัน 4 บริษัทใหญ่บุกงานไทยก่อนเจรจา 'บิกทู' พ.ค. นี้

“สมคิด-ประวิตร” บรรลุผลเดินทางเยือนรัสเซีย เร่งปูทาง “บิกทู” เชื่อมสัมพันธ์ประชุม Summit USSR-ASEAN เดือนพฤษภาคม เบื้องต้นรัสเซียแสดงความสนใจจะซื้อยางไทย 80,000 ตัน พร้อมส่ง 4 บริษัทใหญ่มาไทยดูแลการลงทุนในเดือนเมษายนนี้

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานภายหลังการเยือนรัสเซีย-เบลารุสของคณะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า การเดินทางครั้งนี้สามารถบรรลุเป้าหมาย 2 ประการคือ การกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ-การค้า/ลงทุน กับการเตรียมความพร้อมให้การเดินทางของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาเยือนรัสเซียในช่วงวันที่ 18-19 พฤษภาคม โดยการเดินทางของนายฯจะมีการประชุม Summit USSR-ASEAN ที่เมืองโซชีในวาระครบรอบ 20 ปีของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัสเซีย-อาเซียนด้วย

ในระหว่างการเยือนรัสเซีย คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เข้าพบนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบถึงความร่วมมือระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง การต่อต้านการ



ไทย-รัสเซีย - การหารือเต็มคณะระหว่างทีม 2 รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายไทยกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซียและคณะผู้แทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ก่อการร้าย-อาชญากรรมข้ามชาติ/การค้ามนุษย์ และปัญหาเสพติด รวมทั้งความร่วมมือทางด้านการทหารและอุตสาหกรรม การป้องกันประเทศ ส่วนด้านสินค้าเกษตรนั้น ฝ่ายไทยเสนอให้มีการซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งรัสเซียรับที่จะ “สนับสนุนฝ่ายไทยทางด้านศูนย์กระจายสินค้าเกษตร” นอกจากนี้ รัสเซียแสดงความสนใจที่จะลงทุนด้านการรถไฟในไทยด้วย

นอกจากนั้นคณะผู้แทนฝ่ายไทยยังได้เข้าพบ พล.อ.เชอกี ไชยกุล รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย โดยฝ่ายไทยแจ้งแผนการเปิดอัครา ผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำรัสเซีย และการทำแผนความร่วมมือทางด้านการทหารในระยะยาวด้วย

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าที่จะขยายการค้าระหว่างกันจากปัจจุบันที่ 2,355 ล้านดอลลาร์เป็น 10,000 ล้านดอลลาร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า (2559-2563) ส่วนการเปิดการเจรจาเขตการค้าเสรี FTA ไทย-EEU

5 ประเทศนั้น ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเจรจา ส่วนนางอภิรดี ดันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมที่จะจัดประชุมคณะกรรมการร่วมการค้า-การลงทุนไทย-รัสเซียในกลางปี 2559 และจะยกระดับคณะกรรมการร่วมไทย-รัสเซียจากระดับรัฐมนตรี เป็นระดับรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะจัดเป็นคณะทำงานร่วมระดับสูง ส่วนคณะทำงานด้านสินค้าเกษตร ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นหัวหน้าคณะนั้น ได้มีการหารือกันในเรื่องของสินค้าอย่างพารา เบื้องต้น รัสเซียแสดงความสนใจที่จะซื้อยางไทยในปี 2559 จำนวน 80,000 ตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์/รถบรรทุกหนัก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนเมษายนนี้ จะมีบริษัทขนาดใหญ่ของรัสเซียจำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท Russian Technologies State Corporation (Rostec) สินค้ายานยนต์-อากาศยาน-ก่อสร้าง-ยา-ไบโอเทค-อุตสาหกรรมทหาร, บริษัท Group IB การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ, บริษัท Sistema โทรคมนาคม-เทคโนโลยีด้านอวกาศ-บริการทางการแพทย์-การเงิน/ธนาคาร และบริษัท OJSC Magnit Hypermarket Group ดำเนินกิจการซูเปอร์มาร์เก็ต เข้ามาดูแลด้านการลงทุนในประเทศไทยต่อไป

‘ฉัตรชัย’เร่งแผนกู้วิกฤติราคายางแบบยั่งยืน

“ฉัตรชัย”เปิดแผนกู้วิกฤติยางทั้งระบบ เลือกลงราคาเกิดความยั่งยืน เล็งซื้อเทคโนโลยีการแปรรูปยาง-เพิ่มนักวิจัยทางห่วงพัฒนาการผลิตและส่งออกยางแบบก้าวกระโดด ยัน‘รับเบอร์ชิตี’ต้องเกิด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายางพาราว่า ได้วางแผนการพัฒนาอย่างทราไว้ 3 ระยะ โดยระยะสั้นจะเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้พอที่จะอยู่ได้ก่อน ทั้งโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท หรือสนับสนุนเงินกู้เพื่อสร้างอาชีพเสริมในสวนยางต้องเร่งทำควบคู่กัน แม้ไม่สำเร็จทั้งหมดในรัฐบาลชุดนี้ แต่ต้องเริ่มต้นและเริ่มขับเคลื่อนได้

ส่วนแผนระยะกลางและระยะยาว โดยระยะกลางจะเร่งลดปริมาณพื้นที่ปลูกยางลง ขณะนี้คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการอยู่แล้วปีละ 4 แสนไร่ ต้องทำต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับแผนระยะยาว ต้องผลักดันและส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มสัดส่วนงานวิจัยต้องนำเอายางพารามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุดรวมทั้งตั้งเป้าไว้ว่า ไทยจะพัฒนาวิจัยยางพาราให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศในอนาคต

สำหรับรับเบอร์ชิตี ต้องผลักดันให้เกิดให้ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แม้กระทรวงเกษตรฯจะไม่ใช่นักหลัก ก็ต้องประสานทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ต้องสร้างความ

เข้มแข็งกับโรงงานแปรรูปยางที่มีอยู่แล้ว ขยายโรงงานเพิ่มเติมต้องมีตลาดรองรับทั้งหมดนี้บอร์ดการยางฯ ต้องทำแผนเรื่องนี้ให้ชัดเจน ผลักดันให้เกิดในรัฐบาลนี้

“ถ้าไม่ทำวันนี้จะย้อนกลับไปเลิกปลูกยางก็คงไม่ใช่ มันเป็นไปไม่ได้ ไทยยังต้องปลูกยางต่อไป ต้องปลูกในปริมาณที่มีแผนงานรองรับชัดเจน แผนงานที่จะใช้คือใช้ในประเทศ ส่งออก แปรรูป และเพื่องานวิจัยด้วย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมาคิดวางแผนร่วมกัน ทำอย่างไรให้ปริมาณยางที่ปลูกทำให้เกิดประโยชน์กับชาวสวนยางจริงๆ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ส่วนผลผลิตยางขึ้นต้นที่เกษตรกรผลิตได้ต้องมีคุณภาพจะส่งผลต่อราคาที่เกษตรกรจะได้ รับบอร์ดการยางฯต้องเข้าไปแนะนำให้ความรู้ ที่ถูกต้องกับเกษตรกร ให้ความสำคัญการผลิตคุณภาพของยาง ส่วนนี้สามารถทำได้เลยไม่ต้องรอเวลา

สำหรับการต่อยอดงานวิจัยที่มีสถาบันวิจัยยางแล้ว แต่ผลงานวิจัยยังไม่พัฒนาได้มากนักเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ที่มีการพัฒนาไปถึงผลิตชิ้นส่วนอวกาศจากยางแล้ว การพัฒนาไปถึงจุดนั้นต้องใช้วิธีแบบก้าวกระโดดคือไปดูเทคโนโลยีแล้วซื้อมาเพื่อนำมาต่อยอด ไม่ใช่มานับหนึ่งใหม่ เรื่องนี้รัฐบาลต้องยอมลงทุน ถ้านับหนึ่งใหม่ ไทยจะตามไม่ทันและแข่งขันไม่ได้ อาจจะเป็นรูปแบบการซื้อโรงงานหรือเชิญชวนนักลงทุนที่มีอยู่แล้วเข้ามาลงทุนในไทย



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ขณะเดียวกัน ปริมาณยางที่ใช้ในการแปรรูปที่ง่าย ๆ เช่น ถุงมือยางที่มาเลเซียส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง เดิมไทยเป็นแชมป์ แต่วันนี้มาเลเซียเป็นแชมป์ ไทยต้องเพิ่มสัดส่วนการส่งออกกลับมากให้ได้ เพราะไทยมีน้ำยาง แต่มาเลเซียต้องซื้อจากไทย เพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตของไทยต้องถูกกว่า

“มาเลเซียเอายางที่ตัวเองมีอยู่ไม่มาก มาแปรรูปสร้างงานวิจัย กลายเป็นว่าปัจจุบัน มาเลเซียเป็นประเทศที่วิจัยยางพาราเก่งที่สุดในโลก เขาสร้างระบบที่ยั่งยืนมานาน 20 กว่าปี ขณะที่ไทยยังไม่เริ่มเลย ดังนั้นต้องเริ่มในรัฐบาลนี้”

เร่งกู้ชีพยาง เน้นรายได้ ช้อเทคโนโลยี

โพสต์ทูเดย์ - “จัดรัชย์” เปิดแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ เน้นสร้างกลไกราคา ช้อเทคโนโลยีการแปรรูปยางมาต่อ ยอด

พล.อ.จัดรัชย์ สารีกุลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ว่า ขณะนี้ได้วางแผนไว้ 3 ระยะ แผนระยะสั้นเฉพาะหน้าจะเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่พออยู่ได้ ทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพเสริมในสวนยาง

สำหรับแผนระยะกลาง ระยะยาว ที่แม้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาบริหารก็ต้องดำเนินการ คือ การลดปริมาณพื้นที่ปลูกยางลง ซึ่งวันนี้การยางแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่แล้วปีละ 4 แสนไร่ ซึ่งต้องทำต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับแผนระยะยาว คือ ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มสัดส่วนงานวิจัยที่เอายางพารามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด และต้องตั้งเป้าไว้ว่าเราจะพัฒนาวิจัยยางพาราให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศในอนาคตไปทั่วโลก

“การต่อยอดงานวิจัยนั้น วันนี้เรามีสถาบันวิจัยยางแล้ว แต่ผลงานวิจัยยังไม่พัฒนาได้มากนัก เมื่อเทียบกับมาเลเซียที่พัฒนาไปถึงการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานแล้ว การพัฒนาไปถึงจุดนั้นให้ทันเราต้องใช้วิธีแบบก้าวกระโดด คือ ไปดูเทคโนโลยีแล้วช้อมาเลยแล้วต่อยอด ไม่ใช่มานับหนึ่งใหม่ เรื่องนี้รัฐบาลต้องยอมลงทุน ถ้านับหนึ่งใหม่ เราจะตามไม่ทันและแข่งขันไม่ได้ อาจจะเป็นรูปแบบการช้อโรงงาน หรือเชิญชวนนักลงทุนที่มีอยู่แล้วเข้ามาลงทุนในไทย และต้องเพิ่มสัดส่วนการส่งออกถุงมือยางขึ้นมาให้ได้ เพราะเรามีน้ำยางในมือ มาเลเซียต้องช้อจากเรา ต้นทุนการผลิตของเราต้องถูกกว่า” รรมว.เกษตรฯ กล่าว

● เกษตรเปิดแผนกวิสาหกิจที่ยั่งยืนทั้งระบบ 3 ระยะ

“ฉัตรชัย” ต้นยุคลิ้ม “รับเบอร์ชิตี”

“ฉัตรชัย” เปิดแผนกวิสาหกิจที่ยั่งยืนทั้งระบบ ยัน “รับเบอร์ชิตี” ต้องเกิด เล็งซื้อเทคโนโลยี การแปรรูปยางมาต่อยอด-เพิ่มนักวิจัย ยังหวังพัฒนาการผลิตและส่งออกยางแบบ ก้าวกระโดด

พล.อ.ฉัตรชัย สวัสดิ์ชัย รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ว่า ได้วางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 3 ระยะ โดยแผนระยะสั้นคือการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนยางให้มีรายได้ที่พออยู่ได้ก่อน ทั้งโครงการ จ่ายเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท หรือสนับสนุนเงินกู้ เพื่อสร้างอาชีพเสริมในสวนยางที่จะต้องเร่งดำเนินการควบคู่กัน ส่วนแผนระยะกลาง ได้แก่ การลดพื้นที่ ปลูกยางลง ซึ่งวันนี้การยางฯ ดำเนินการอยู่แล้วปีละ 400,000 ไร่ ซึ่งต้องทำต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับ แผนระยะยาว คือ ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดโรงงาน แปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มสัดส่วนงานวิจัย ที่เอายางพารามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด รวมทั้งต้องตั้งเป้าการพัฒนาวิจัยยางพาราให้เป็น สินค้าส่งออกของประเทศในอนาคตไปทั่วโลก

ทั้งนี้ เรื่องรับเบอร์ชิตีต้องผลักดันให้เกิดขึ้น ทางกระทรวงเกษตรฯ ต้องประสานกับหลายหน่วย เช่น บีโอไอ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องสร้างความเข้มแข็งกับโรงงานแปรรูป ยางที่มีอยู่ ขยายโรงงานใหม่แต่ต้องมีตลาดรองรับ ทั้งหมดนี้บอร์ดการยางฯ ต้องทำแผนเรื่องนี้อย่างชัดเจน และต้องผลักดันให้เกิดในรัฐบาลปัจจุบัน เพราะถ้า เราไม่ทำวันนี้จะย้อนกลับไปเลิกปลูกยางก็คงเป็นไปได้ เราต้องปลูกยางต่อไป และต้องปลูกในปริมาณ ที่มีแผนงานรองรับชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องภูมิ-ประเทศ ภูมิอากาศ ทำให้ยางมีคุณภาพมากกว่า อินโดนีเซีย แต่ปัญหาคือทำอย่างไรให้ปริมาณยางที่ ปลูกเกิดประโยชน์กับชาวสวนยางจริงๆ และอีกประเด็น สำคัญคือ ผลผลิตยางขึ้นต้นที่เกษตรกรผลิตได้

ต้องมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาที่เกษตรกรจะได้รับ โดยการยางฯ ต้องเข้าไปแนะนำ ให้ความรู้ที่ถูกตรงกับเกษตรกรให้ความสำคัญการผลิตคุณภาพของยาง

สำหรับการต่อยอดงานวิจัยวันนี้เรามีสถาบันวิจัยยางแล้ว แต่ผลงาน วิจัยยังไม่พัฒนาได้มากนักเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ที่มีการพัฒนาไปถึงผลิตชิ้น ส่วนอวกาศจากยางแล้ว ซึ่งการพัฒนาไปถึงจุดนั้นให้ทันเราต้องใช้วิธีแบบก้าว กระโดด คือ ไปดูเทคโนโลยีแล้วซื้อมาเลยแล้วต่อยอด ไม่ใช่มานับหนึ่งใหม่ เรื่องนี้รัฐบาลต้องยอมลงทุน ถ้านับหนึ่งใหม่เราจะตามไม่ทันและแข่งขันไม่ได้ อาจจะในรูปแบบการซื้อโรงงาน หรือเชิญชวนนักลงทุนที่มีอยู่แล้วเข้ามาลงทุน ในไทย ขณะเดียวกัน ปริมาณยางที่ใช้ในการแปรรูปที่ง่าย ๆ เช่น ถุงมือ ยาง ที่มาเลเซียส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง เดิมเราเป็นแชมป์แต่วันนี้เค้าเป็นแชมป์ เรา ต้องเพิ่มสัดส่วนการส่งออกกลับมาให้ได้ เพราะเรามีน้ำยางในมือ มาเลเซีย ต้องซื้อจากเรา เพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตของเราต้องถูกกว่า

“ส่วนในเรื่องราคาที่จะทำให้สูงขึ้นนั้น ขณะนี้คิดว่ายากมาก ที่ผ่านมาก คนบอกว่าราคายางสูงขึ้นมากจากการเล่นข่าว ขณะที่มาเลเซียประเทศผู้ผลิต ยางชั้นนำของโลกนั้นพบว่า 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเขารู้แล้ว ว่ามันไปไม่ได้ไม่ยั่งยืน นั่นหมายถึงว่าการช่วยเหลือแบบที่รัฐบาลไทย ทำอยู่ มาเลเซียไม่ทำ แต่สิ่งที่มาเลเซียทำ คือการเอายางพาราที่ตัวเองมีอยู่ ไม่มากมายแปรรูป สร้างงานวิจัย กลายเป็นว่าเวลานี้ มาเลเซียเป็นประเทศที่ วิจัยยางพาราเก่งที่สุดในโลก ขณะที่ไทยยังไม่เริ่มเลย”

สนามฟุตบอลจากยางพารา

ทางรอดของยางพาราไทยคงหนีไม่พ้นการสร้างดีมานด์ในประเทศให้ได้ และใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศให้มากที่สุด โดยลดการพึ่งพาการส่งออกต่างประเทศลง เพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาจึงมักจะได้ยินถึงความพยายามในการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย มีทั้งส่วนที่สามารถใช้ได้จริงในทันที และอีกหลายอย่างยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยหรือผลทดสอบยืนยัน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามจะเห็นความพยายามและเอาใจจริงเอาใจในการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ เรื่องของการใช้ยางพารามาทำสนามเด็กเล่นและสนามฟุตบอลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างตลาดยางพาราในประเทศ และหากทำได้ดีก็มีโอกาสส่งออกต่างประเทศได้เช่นกัน

สนามฟุตบอลที่ทำมาจากยางพารานี้เป็นผลจากการวิจัยของนักวิจัย เพราะต้องมีการออกแบบและปรับสภาพทางเคมีของยางพาราให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งในเรื่องของความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมโดยมี **ดร.อาชีวิน แกสมาน** จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้วิจัยเรื่องยางพารามากมาย ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า สนามฟุตบอล 1 สนาม จะใช้ยางพารามากถึง 3.5 ตัน

ดังนั้นถ้ามีการสร้างสนามเหล่านี้มากขึ้นก็จะเป็นการดึงยางออกจากตลาดได้ทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาราคายางพารา โดยการหาทางนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ นั้นคงต้องใช้หลายๆ วิธีเข้าช่วย แบบเก็บเล็กผสมน้อยเมื่อได้หลายๆ อย่างแล้ว ปริมาณยางพาราโดยรวมในประเทศก็จะมีการใช้ประโยชน์มากขึ้น

ในเรื่องต้นนี้โครงการขยายผลจากการใช้ยางพาราเพื่อทำสนามฟุตบอลก็ได้รับการสนับสนุนให้สร้างไม่น้อยกว่า 100 สนาม ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งจากการประเมินผลดีที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศแล้ว ยังเป็นการช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการหกล้มได้ และยังสามารถขยายผลไปใช้ในสนามกีฬาประเภทอื่นได้ แต่อาจต้องมีการปรับสูตรยางให้เหมาะสมสำหรับสนามแต่ละแบบ

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารานั้น มหาวิทยาลัยไม่ได้ทำอย่างโดดเดี่ยว แต่อาศัยความร่วมมือกับหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

และแหล่งเงินทุนคือ ธ.ก.ส. จนกระทั่งเกิดเป็นเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรมยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ร่วมกันดำเนินงานตั้งแต่การผลิตยางแผ่นรมควัน การแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลจากการดำเนินงานแบบนี้จึงเกิดโรงงานในพื้นที่ที่สามารถสร้างแผ่นยางปูพื้นได้วันละ 100 ตารางเมตร

ผลจากการดำเนินงานทำให้สามารถเกิดการจ้างงานในพื้นที่และมีการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตสู่อุตสาหกรรม หลังจากความสำเร็จในการเกิดโรงงานแห่งแรกแล้ว ก็มีโรงงานเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 2 แห่ง และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง ซึ่งหากมีโรงงานดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะสามารถผลิตแผ่นยางปูพื้นสำหรับใช้ในสนามกีฬาและเพื่อประโยชน์ต่างๆ ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตารางเมตรต่อวัน

นั่นก็หมายความว่า จะมีการใช้ยางพาราในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อปี ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการหาทางใช้ประโยชน์จากยางพาราเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ความร่วมมือดังกล่าวน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนหลัก แล้วสามารถขับเคลื่อนให้หลายส่วนเดินหน้าต่อไปได้

ดังนั้นหากสามารถทำได้เช่นนี้ปัญหาเรื่องของราคายางพาราคงค้ำกึ่งน่าจะได้รับการแก้ไขได้ไม่ยาก



- **พังกา-ตรวจโครงการ** วันที่ 28 ก.พ. นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจสอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่สหกรณ์บ้านในโตน ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังกา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตำบลละ 5 ล้านของ จ.พังกา ซึ่งสหกรณ์บ้านในโตน มีกิจกรรมแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่สหกรณ์



บำรุง ปิยะนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ประธานสมัชชนั้ อบจ.ภาคใต้ กล่าวว่า ตามที่ประชุมได้ไว้วางใจให้ตนเป็นประธานสมัชชนั้ อบจ.ภาคใต้

กำหนดจัดประชุมสมัชชนั้ อบจ.ภาคใต้ในครั้งต่อไปที่ จ.พังงา ซึ่งจะมีการพูดคุยในการแก้ปัญหาการคายางพาราตกต่ำ การเก็บภาษีโรงแรม และการดำเนินกิจกรรมของสมัชชนั้ อบจ.ภาคใต้ โดยได้เน้นหนักในการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในภูมิภาค รวมถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการคายางพาราตกต่ำได้นำเสนอเบื้องต้นแก่สมาชิกของสมัชชนั้ อบจ.ภาคใต้ ให้เร่งโครงการที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม เช่น การทำถนนที่มีส่วนผสมจากยางพารา การทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา และแนวโน้มการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์จากยางพารา และแนวโน้มการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์จากยางพารา นับว่าเป็นการแก้ปัญหาการคายางพาราที่พี่น้องเกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราประสบอยู่ในขณะนี้...● **วิเชียร พุฒิวิญญู** ผวจ.สระบุรี ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพระพุทธบาทว่า พบผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเกี่ยวกับกระดูกและข้อหลังที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยเร่งด่วน เนื่องจากสภาพปัจจุบันครุภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์ได้แก่ เต็มยผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง ที่โรงพยาบาลใช้งานมานานมากมีสภาพเก่าไม่สมบูรณ์ ทางผู้ว่าฯ จึงแจ้งขอกบุญไปยังผู้ที่มีจิตศรัทธาโดยทั่วกัน ทั้งนี้ **บริษัทหุนนิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด** โดย **สุธี สุธนธิกร** กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ จึงพิจารณามอบเงินจำนวน 2 ล้าน 5 แสนบาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อได้นำไปใช้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโดยเร่งด่วนต่อไป ...● **เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คูคต สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร โดยมี ร.ต.อาทร โสมะเค็ง**

ผ.ชุดประสานงานประจำพื้นที่ 1 บก.ควบคุม ม.พัน.30 พล.ร.2 ร่วมกันตั้งจุดตรวจกวดขันการจราจร เพื่อสกัดกลุ่มเด็กแว้นและรถจักรยานยนต์ที่วิ่งในช่องทางด่วน บริเวณถนนพหลโยธินขาออกหน้าป้อมเอสไอ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คูคต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร จากกองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่วิ่งในช่องทางด่วนและคู่ขนานเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. เช่นผู้ขับขี่ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ และจับกุมรถจักรยานยนต์ ที่วิ่งในช่องทางด่วน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ออกใบสั่งให้กับผู้ขับขี่ เพื่อเป็นการป้องปราม และเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์...● **สุทธิโรจน์ กองแก้ว** ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองเปิดเผยถึงปัญหาน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำลำตะคองว่า สถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ลำสุดปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำค่อยๆ ลดลงจนขณะนี้เหลือปริมาณน้ำใช้การในเขื่อน 84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 26 เปอร์เซ็นต์ ของความจุเขื่อนทั้งหมด ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้ประกาศแจ้งเตือนไปยังผู้บริหารการประปาในพื้นที่ที่ย้ายเขื่อนที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคองว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งไม่มีฝนตก และไม่มีการไหลเข้าเขื่อนในช่วงนี้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาวิกฤตน้ำหมดเขื่อน/อ่างได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือไปยังการประปาทุกพื้นที่ที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคอง ดำเนินการวางมาตรการการแจกจ่ายน้ำอย่างประหยัด และขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อรักษาน้ำในเขื่อนให้เพียงพอใช้งานไปจนถึงฤดูฝนของปีนี้

เพลิง ตะวัน



เปิดแผนกู้วิกฤตยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราว่า วางแผนการพัฒนาทางพาราของประเทศไว้ 3 ระยะ ซึ่งแผนระยะสั้น เฉพาะหน้าที่ยังคงต้องดำเนินการ คือการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่พออยู่ได้ก่อน ทั้งโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท หรือสนับสนุนเงินกู้เพื่อสร้างอาชีพเสริมในสวนยาง และเร่งดำเนินการควบคู่กัน รวมถึงต้องเริ่มต้นและเริ่มขับเคลื่อนแผนระยะกลาง และระยะยาว โดยแผนระยะกลาง ได้แก่ การลดปริมาณพื้นที่ปลูกยางลง ซึ่งวันนี้การยางฯ ดำเนินการอยู่แล้วปีละ 4 แสนไร่ และเชื่อมโยงกับแผนระยะยาว ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์